



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ innnews</p>	<p>ความร่วมมือพัฒนาสาธารณสุขไทย-ภูฏาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 สธ.ไทย และสธ.ภูฏานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข โดยมีความร่วมมือ 11 สาขา ได้แก่ 1.การควบคุมโรค 2.อาหารปลอดภัยและการทดสอบคุณภาพยา 3.การแพทย์ดั้งเดิม 4.ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง 5.การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 6.ทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 7.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 8.การให้บริการด้านการบำบัดและรักษาเสพติด 9.การวิจัยและการศึกษาด้านการแพทย์ 10.ระบบการกำกับดูแลยาของประเทศ และ 11.ความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ได้แก่ การจัดการน้ำดื่มปลอดภัยในพื้นที่ชนบท การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของภูฏาน การสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การป้องกันควบคุมโรค ห้องปฏิบัติการ ระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวินิจฉัย การศึกษาฐานงานในสถาบันเชี่ยวชาญของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนปฏิบัติการร่วมกัน</p> <p>นอกจากนี้ สธ.ไทยได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพไปยังภูฏาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวัคซีนโรตาไวรัสที่ใช้ในเด็ก รวมทั้งมีความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์รับส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่างๆ จากประเทศภูฏานมารักษาที่รพ.ในสังกัด การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านหู คอ จมูกไปร่วมให้บริการ โครงการผ่าตัดหัวใจเด็ก และจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายไต การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง แขนขาเทียม อบรมพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง การวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ thestandard เว็บไซต์ isaranews เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ mcot.net เว็บไซต์ Chiangmai news เว็บไซต์ ch3 ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ 77khaoded ไทยรัฐ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้วเกือบ 10,000 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแจ้งครอบครองฯ ได้ทันเวลา สธ. จึงมีนโยบายให้ออย.และสสจ.พิจารณาเพิ่มเวลาการรับแจ้งครอบครองฯ ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ และเพิ่มสถานที่ในการรับแจ้ง โดยในวันนี้ (12 พ.ค. 2562) ออย.ได้เปิดรับแจ้งการครอบครองฯ เป็นกรณีพิเศษให้กับสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติที่นำเครือข่ายเกษตรกรและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยในเขตกทม.และปริมณฑลมาแจ้งครอบครองกว่า 300 ราย</p> <p>ในขณะนี้ ออย.ยังพบการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ระบุให้แจ้งครอบครองภายในกำหนดสามารถขอลูกกัญชาได้ หรือให้ข้อมูลโรคต่างๆ ที่นำไปรับรองแพทย์ไปขอลูกกัญชาเพื่อรักษาโรค ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ การรับแจ้งขณะนี้เป็นการแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกกัญชา เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถปลูกกัญชาได้ ต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ หรือมีโครงการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวินิจฉัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์และยังต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน ธีรานุรักษ์ กรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า ได้มีการระดมความคิดเห็นในการก่อตั้งสมัชชากัญชาอีสาน เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงการเพาะปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐานในระบบเปิดและถูกต้องตามกฎหมาย มุ่งเน้นในเรื่องการใช้กัญชาที่ถูกต้องและอย่างปลอดภัย</p> <p>ขณะที่ ศ.ดร.อรรถ นันทจักร ที่ปรึกษาสมัชชากัญชาอีสาน กล่าวว่า ต้องให้ข้อเท็จจริงเรื่องกัญชาที่ไม่ใช่มุ่งเน้นให้ปลูกอย่างเดียว ต้องหาวิธีให้กัญชาของชาติเป็นยุทธศาสตร์ของสมุนไพโรโลก ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนแนวทางการปลูกและการใช้กัญชาได้อย่างถูกวิธี</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอบาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	17 พ.ค. ได้จัดกิจกรรมให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนทั่วไปฟรี สาธิตการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิต ที่บริเวณ MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 16-17 พ.ค. นี้
<p>แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ thainews</p>	<p><u>แนะรร.ภาคเหนือจัดทำห้องสะอาด</u></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอม เด็กวัยเรียนและกลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรจัดทำห้องสะอาด (Clean Room) โดยเลือกห้องที่มีสิ่งของสะสมฝุ่นน้อยที่สุด หากไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด และต้องปิดให้มิดชิด ทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือน ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง ห้องสะอาดที่มีพื้นที่จำกัด ให้เด็กป่วยหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพักอาศัยภายในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน ครูผู้ดูแลควรมีความรู้และสามารถคัดกรองเด็กที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><u>เตือนระวังลิ่มเด็กในรถ</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเริ่มเปิดภาคเรียน ผู้ปกครองและครูอาจารย์ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ป้องกันการลิ่มเด็กไว้ในรถ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและในศูนย์เด็กเล็ก ทั้งรถรับส่งเด็กนักเรียน และรถของผู้ปกครองเอง แนะนำ 3 ข้อควรจำ “นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” ได้แก่ 1.นับ จำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง 2.ตรวจตรา ก่อนลือคประตูล็อค ตรวจดูให้ทั่วรถ และ 3.อย่าประมาท อย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพัง แม้ว่าจะไปทำธุระเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ และควรสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือโดยการกดแตรรถ เป็นต้น</p>
<p>เว็บไซต์ thainews</p>	<p><u>โรคไขข้ออักเสบ</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขข้ออักเสบในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 เม.ย. 2562 พบผู้ป่วย 93 ราย เสียชีวิต 12 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ พบผู้ป่วยสูงสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคอีสาน และภาคกลาง จังหวัดที่พบมากที่สุดคือ นครสวรรค์ รองลงมา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และน่าน คาดการณ์ว่าในช่วงนี้ยังจะพบผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยแวดล้อมและวัฒนธรรมการกินอาหาร จึงขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ รวมถึงไม่นำเลือดหมูดิบราดในอาหาร ต้องปรุงสุกทุกครั้งก่อนกิน เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านค้าที่มีใบรับรองการนำเนื้อสุกรจากโรงงานฆ่าสัตว์ที่มีมาตรฐาน ไม่กินเนื้อหมูตายเอง</p>
<p>แนวหน้า มติชน</p>	<p><u>โรคไขข้ออักเสบ</u></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ แพทย์จุฬาฯ รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนไขข้ออักเสบในรพ.รัฐ ซึ่งสปช.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 4 ล้านโดส โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับวัคซีนเพียง 10% ขณะที่ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีที่แล้ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กเล็ก 6 เดือน-3 ปี 3.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็งระหว่างได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรค ธาลัสซีเมีย ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><u>เครื่องสำอางจากมะหาด</u></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด กับ บ. ต็อกเตอร์เฮลท์ จก. โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด และศึกษาทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัคร พบว่ามีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีในการบำรุงผิว จึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชนเพื่อให้นักวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรไทย “มะหาด” ได้รับการต่อยอดโดยภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ผู้การผลิตในเชิงพาณิชย์ในนามแบรนด์ของไทยต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p><u>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</u></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นนุ่งผ้าประเบ็ดปึงปองใส่คู่อริในชุมชนเกาะบางโหลง และตามไปประเบ็ดปึงปองซ้ำที่ลานจอดรถ รพ.เซ็นทรัลพาร์ค จ.สมุทรปราการ ล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้ง 4 คน รับสารภาพว่าเป็นคนจุดประทัดยักษ์ใส่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กลุ่มคู่อริจริง เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และพกพาอาวุธมีด ส่วนกลุ่มคู่อริยังไม่มีการแจ้งข้อหา ด้าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. สั่งให้ตำรวจทุกโรงพัก กำหนดมาตรการป้องกันเหตุความวุ่นวายใน รพ. พร้อมสั่งสายตรวจไปดูแลพ.ที่คนเจ็บรักษาตัวอยู่ เพื่อป้องกันเหตุยกพวกถล่มซ้ำ
ข่าวสด	<p>การปฏิบัติตัวช่วงถือศีลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ยะลา เผยว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม อย่ากินเค็มมากระหว่างวันจะกระหายน้ำ อย่ารับประทานเร็วจะมีปัญหาเรื่องการย่อย รับประทานเสร็จอย่านอนทันที เพราะอาจมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนและการย่อย ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ในเรื่องการกินยา ถ้าเป็นยาก่อนอาหาร ช่วงที่จะเข้าเปิดบวชโดยการรับประทานอินทผลัม ให้กินยาตามแล้วละหมาดครึ่งชั่วโมงให้เวลาดูดซึม ผู้ที่มีโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม</p>
เดลินิวส์	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศร้อน โดยเฉพาะความเสี่ยงในการเกิดโรคอุจจาระร่วง โดยปฏิบัติดังนี้ 1.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือ 2.กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน หนู สัตว์กัดแทะ และสัตว์อื่น ๆ 3.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก 4.ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด และ 5.ทำความสะอาดอุปกรณ์ ของเล่น และเสื้อผ้าของผู้ป่วย โดยใช้น้ำยาทำลายเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ หากมีอาการอุจจาระร่วงให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ไม่ควรซื้อยามาซื้อกินเอง หากอาการไม่ดีขึ้น ยังถ่ายบ่อย อาเจียนและอ่อนเพลีย โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้รีบพบแพทย์</p>
เว็บไซต์ One31.net	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าโดนอดีตสามีทำร้ายร่างกายและสั่งให้ทำแท้ง กรมสุขภาพจิต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ว่า ก่อนจะมีอารมณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่ควรหันหน้าพูดคุยกัน และสิ่งสำคัญคือ อย่าโพสต์ประจานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงโซเชียล เพราะจะไม่สามารถลบออกได้ รวมถึงควรระวังในเรื่องของการใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือ เพราะเด็กที่กำลังเติบโต มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ควรทำให้เขารู้ว่าแม้ว่าพ่อแม่จะเลิกกัน แต่ยังเป็นพ่อและแม่ที่ดี พร้อมมอบความรักให้ลูกได้เสมอ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก แนวหน้า คอลัมน์ Health News	<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานเรื่องการพบผู้ป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงครั้งแรกในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อเป็นชายชาวไนจีเรีย วัย 38 ปี เดินทางเข้าสิงคโปร์เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ผลการสอบสวนประวัติในเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารเช้าในงานแต่งงานที่บ้านเกิด ก่อนเดินทางมายังสิงคโปร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กักตัวไว้แล้วพร้อมกับอีก 23 คนที่มีประวัติอยู่ใกล้กับผู้ป่วย</p>
แนวหน้า	<p>โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน</p> <p>-เสนอข่าว ฮองกง จะกำจัดสุกร 6,000 ตัว ในโรงเชือดใกล้พรมแดนติดกับจีน หลังจากพบสุกรตัวหนึ่งติดเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรแอฟริกัน และเป็นการพบครั้งแรกในฮ่องกง เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาด ทั้งนี้ หลังจากอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดค่อนข้างรุนแรงเมื่อปีก่อน ฮ่องกงได้สั่งห้ามนำเข้าสุกรจากฟาร์มในจีนที่พบการติดเชื้อ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่จะทำให้สุกรเลี้ยงและสุกรป่าตายได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch